



ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อมอบตัวนักเรียน ในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ทางโรงเรียนจึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร์จึงกำหนดให้ผู้เข้ารับการทดสอบตรวจสอบผลการคัดเลือกด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น. พร้อมทั้งชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าบำรุงการจัดการศึกษาฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ และไม่ชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าบำรุงการจัดการศึกษาฯ ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

๒. ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings หมายเลขห้องประชุม ๙๙๙๗๘๙๖๙๘๘๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	วัน-เวลา	วิธีปฏิบัติ
๑	รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าบำรุงการจัดการศึกษา	วันศุกร์ที่ ๑๒ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น.	๑. ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.satitcmu.ac.th ๒. ให้ผู้ปกครองชำระเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และค่าบำรุงการจัดการศึกษาตามวิธีและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระบบ ๓. หลังการยืนยันสิทธิ์และชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าบำรุงการจัดการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปกครองรอ ๑ วันทำการ เพื่อกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของผู้ปกครอง จากนั้นคลิกยืนยันประวัตินักเรียนและพิมพ์เอกสารประวัตินักเรียน (ท.สธ.๑) (กรณีที่ยืนยันสิทธิ์พร้อมทั้งชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าบำรุงการจัดการศึกษา ในวันศุกร์ หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะกลับเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันประวัติได้ในวันจันทร์ถัดไป)
<p>หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์และไม่ชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา และค่าบำรุงการจัดการศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์</p> <p>*** ในกรณีที่ท่านชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าบำรุงการจัดการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค่าบำรุงการจัดการศึกษาทุกกรณี***</p>			
๒	ประชุมผู้ปกครองเพื่อมอบตัวนักเรียน	วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.	ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings หมายเลขห้องประชุม ๙๙๙๗๘๙๖๘๘๘๙ หมายเหตุ นักเรียนไม่ต้องเข้าร่วมประชุม
<p>การมอบตัวนักเรียนจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมและดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามที่โรงเรียนกำหนด</p>			